

บทความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ (๓)

เรื่อง “ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ”

เรียบเรียงโดย ชลธิศสา อองอาจ

เพื่อให้คนไทยรักกัน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนร่วมมือกันเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปขึ้น โดยมีหน้าที่สร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างประชาชนไทยทุกฝ่ายทั่วทุกภูมิภาคให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ววัน

ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าควบคุมการทำงานของรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์ปรองดอง ส่วนกลางและศูนย์ปรองดองประจำพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ - ๔ ต่อมากำหนดให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปขึ้นตรงกับสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูปซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ทำหน้าที่รวบรวม ข้อมูลการปฏิรูปจากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ พรรคการเมือง นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง ประชาชนจากหลากหลายอาชีพ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอให้สภาปฏิรูปใช้ประกอบในการพิจารณาต่อไป

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปทำหน้าที่สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ประเด็น ได้แก่ แนวทางการปฏิรูปทางการเมือง แนวทางสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหาร ประเทศ แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แนวทางการปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางปฏิรูปการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา แนวทาง การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การจัดสรรทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้และน้ำ และด้านอื่นๆ อาทิ ระบบพลังงาน

การจัดกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ดำเนินการในหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมคืนความสุข กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การเยี่ยมประชาชน งานบุญ งานประเพณีตามโอกาสต่างๆ จากการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ในการเสริมสร้างบรรยากาศของการปรองดองสมานฉันท์

ปัจจุบันการสร้างบรรยากาศการปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูปประเทศกำลังเดินหน้าควบคู่ ไปด้วยกันเป็นอย่างดี นับได้ว่าศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และ ประสบผลสำเร็จสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้จากความร่วมมือกันของคนไทยทุกส่วนฝ่าย ที่มุ่งหวังให้คนไทยกลับมารักกัน สามัคคีกัน และร่วมใจกันทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
